



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ที่ นร ๐203.04/๑ 2527

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และผู้บริหารงาน เพื่อโปรดดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดทราบ

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

ต่อไปด้วย

กบข. เร่งคนใจดี ด้วยตัวเอง เข้าสู่อายุ (นางอุษา จารุกา)

อกจ. 27 ส.ค. 2550

กบข. เดือนคนไทยตระหนักถึงการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งไทยได้ก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ หากไม่มีการวางแผนรับมือจะอยู่ได้ยากลำบาก

นายวิสิษฐ์ ต้นจิณฺทร ประธานกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิด เผยถึงการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างสังคมไทย ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือเป็นประเทศผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ประเทศ ไทยต้องเตรียมวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาที่คาดไว้ในช่วง 5-10 ปีต่อจาก นี้ไปที่สำนักงานพัฒนาประชากรเด็กที่มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพมากขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ คติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งเสริมการผลิตภาคแรงงาน และสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคพัฒนาคน (Competency) เพื่อทักษะระดับคนกลาง ผลิตได้ใช้เตรียม แขนงรองรับผลกระทบที่จะเกิดจาก การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองประชากรสูงอายุซึ่งเป็น คนส่วนใหญ่อยู่ในสังคม ด้วยการพัฒนากิจกรรม และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งเสริมสัมพันธภาพภายใน ครอบครัวเพื่อลดปัญหาสังคม เนื่องจาก นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบของครัวเรือนไทยจะเปลี่ยนแปลง เพิ่มความยั่งยืนโครงสร้างพื้นฐานให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เพราะ ในอนาคตมีแนวโน้มที่ผู้คนจะเข้าสู่เมืองมากขึ้น ซึ่งเมืองหารายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้พื้นที่ และ โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนที่ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ และส่งเสริมให้มีการออมในระดับครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพื่อไว้ ใช้จ่ายชนสามารถมีเงินใช้ในวัยเกษียณได้โดยไม่ เป็นภาระต่อผู้อื่น

ประธานกรรมการบริหาร กบข. ย้ำว่าด้วย สภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป คนไทยทุกคนจึงควรเตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน เพราะในอนาคตเราทุกคนก็คือ ผู้สูงอายุคนหนึ่งในสังคม ดังนั้นหากทุกคนในสังคมเล็ง การดูแลสุขภาพ ชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ จึงต้องรู้จัก วางแผน เตรียมการ ลงมือ ปฏิบัติ โดยเฉพาะการเก็บออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ กำหนดสุขภาพชีวิตวัยเกษียณ ได้ด้วยตนเอง

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1173 ๙๐ ๖ member@gpf.or.th www.gpf.or.th

ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนสุขุมวิท 4 ซอย บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2636-1000 โทรสาร 0-2636-0603-4 www.gpf.or.th e-mail: member@gpf.or.th